

MÙA HÒA BÌNH CỦA GHCG NHẬT BẢN (6/8 ~ 15/8)

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

LỜI NGUYỆN TIỀN LỄ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con.

Chúng con cầu xin....

LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá/ để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Đức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I (1 V 19, 9a. 11-13a)

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

Khi ngôn sứ Ê-li-a tới núi Khô-rép là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xé núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Tv 85, 9ab-10. 11-12. 13-14)

Đáp: **Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.**

1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu.
Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
2. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên.
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.
3. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trở sinh hoa trái.
Công lý đi tiên phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân

BÀI ĐỌC II (Rm 9, 1-5)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng : lòng tôi rất đối ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyên rủa và xa lìa ĐứcKi-tô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa ; họ là con cháu các tổ phụ ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Đó là lời Chúa

PHÚC ÂM (Mt 14, 22-33)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đây!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, Canh tân lại niềm xác tín nơi Thiên Chúa, chúng ta cùng nguyện xin ơn cứu rỗi cho hết thảy mọi người:

+ **CD:** Đức Kitô cứu độ những ai / một lòng tin tưởng nơi Chúa.

1. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đôi tai biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa, và một con tim luôn sẵn sàng bước theo tiếng gọi đó. Hầu cả trong mọi khó khăn, cảm dỗ đời thường chúng con cũng một mực sống đức tin với niềm xác tín không lay chuyển.
2. Lạy Chúa, nhân loại chúng con đã bao lần hủy diệt, làm phương hại đến sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin thứ tha những lỗi lầm, cùng ban ơn cho nhân loại biết ăn ăn, hối cải mà không ngừng trở về với Chúa tìm kiếm bình an cho tâm hồn.
3. Lạy Chúa, xin gìn giữ anh chị em lao động đang làm việc trong môi trường khắc nghiệt / Xin cho công việc làm của họ được an toàn / nhờ đó thu lượm nhiều thành quả tốt / và được bổ dưỡng bởi tình liên đới trong gia đình.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn sức mạnh cho những ai tin Chúa, xin ở cùng với chúng con luôn mãi. Đáp trả lời kêu mời của Ngài nơi chính Con Một Chúa, xin cho chúng con biết truyền rao Tin Mừng cứu rỗi cho hết thảy mọi người trong thế giới, đặc biệt là những anh chị em đang gánh vác khổ sầu. Chúng con cầu xin

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 年間第19主日 A年

“Thưa Ngài, xin cứu con với!.....

Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,30-33)



Tranh ICON “ Chúa Giêsu đưa tay đỡ Phê-rô trên biển hồ“

Tác giả: UNKNOWN

**PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
13.8.2023**